



ประกาศ กศจ.สระแก้ว

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้นักศึกษาทุนโครงการ  
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่-  
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นั้น

บัดนี้ นักศึกษาทุนในโครงการดังกล่าวได้ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการ  
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดังบัญชีรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
วิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขต-  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายบรรลุ ดารา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา

ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ที่	วิชาเอก	ชื่อ-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	เกษตรกรรม	นางสาวศศิธร เสียงอ่อน	ต้องส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบ TOEFL ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
2	คณิตศาสตร์	นางสาวภัณฑิรา ชนะมาร	
3	คณิตศาสตร์	นายอนุพงษ์ วงศ์เหิม	
4	คอมพิวเตอร์	นายดัสกร เพ็ชรรัตน์	
5	พลศึกษา	นายภาณุวัฒน์ โสอุดม	
6	ภาษาไทย	นางสาวสุกัญญา นาเสา	
7	ภาษาไทย	นางสาวกรรวรรณ ฟองเกิด	
8	ภาษาไทย	นางสาวปิยธิดา สาทแก้ว	
9	ภาษาอังกฤษ	นางสาวนภา เพ็ชรไทย	
10	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	นางสาวดวงพร กิจเสนาะ	
11	สังคมศึกษา	นางสาวจารุวรรณ พิมม่วง	
12	สังคมศึกษา	นายทวีศักดิ์ หงษ์เจริญ	